
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 /2562  

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นายพิสันห์ อยู่สุวรรณ รองปลัด อบต.สายทอง พิสันห์ อยู่สุวรรณ  
5 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
6 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
7 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
8 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
9 นายวศิน สุพรรณไพ นิติกร วศิน สุพรรณไพ  

10 นางสาวกิรณา คงกล่อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กิรณา คงกล่อม  
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
11 นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ประทีป แก้วมณี  
12 นางนวลจันทร์ บุญศรี                                                                                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นวลจันทร์ บุญศรี                                                                                              
13 นางอ านวย ผลโชติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 อ านวย ผลโชต ิ  
14 นายฉลอง โพธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิสุวรรณ  
15 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
16 นายทวีศักดิ์ เฉลิมพรต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ทวีศักดิ์ เฉลิมพรต  
17 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  
 
ผู้มาประชุม  จ านวน 16 คน 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี  
 ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  กล่าวเปิดการประชุม                 

และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการประชุม  
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ 1.1 การจัดงานวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562  
ประธานสภา ฯ   ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ี 
นายสมศักดิ์ ฯ  ประชุมกล่าวในที่ประชุมว่า จะมีกิจกรรมหลายอย่าง และมีสระน้ าให้เด็กเล่น มีน้ าพุ   
นายก อบต. ฯ มีอาหารเลี้ยง ทั้ งอาหารคาว หวาน และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน                

ออกมาร่วมกิจกรรม 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงาน
   การประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 

           /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

 
      
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  
ประธานสภา ฯ ขอให้ฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายวศิน ฯ   กระผม นายวศิน สุพรรณไพ ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จากที่อ าเภอป่าโมก  
นิติกรฯ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด            

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 มาตรา 34/3 ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด                
และการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ อบต. 
ออกข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดมูลฝอย และ อบต.สายทอง ได้ด าเนินการตามขั้นตอน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดได้ คือ 1. การสแกน
QR Code 2. เว็บไซด์ของ อบต. 3. การท าประชาพิจารณ์หมู่บ้าน โดย อบต.สายทอง
ได้ไปท าประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่  26 – 28 มีนาคม 2562 มีจ านวนผู้ เข้าร่วม             
161 คน และตอบแบบสอบถาม จึงได้ เสนอร่างฯ เพ่ื อให้สภาอบต.สายทอง                
ให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดแจกให้ทุกท่านแล้ว) 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

  เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

  พ.ศ. 2562 

    โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองว่าด้วย
   หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
   องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล
   และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  5) พ.ศ.2556 และมาตรา 34/๓ (๒)               
   แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

   / พ.ศ.2535... 
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   พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
   ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบล               
   สายทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง และนายอ าเภอ
   ป่าโมก จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  1  ข้อบัญญั ตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญ ญั ติ องค์การบริห ารส่ วนต าบลสายทอง                    
   เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562” 

   ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองตั้งแต่วันถัดจาก
   วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

   ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 

   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
   ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์  ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
   ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
   ชุมชน 

   “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของ
   พืชและสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆที่ย่อยสลายได้ง่าย 

   “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
   น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ 

   “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมี
   ส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือ
   มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะ
   อ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย ข้างต้น 

   “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์            
   มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อจากชุมชน 

   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน 
   หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
   อัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 

 

 

/ข้อ 4... 
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   ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(๑) มูลฝอยทั่วไป 

(๒) มูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภท
   ตามข้อ 4 ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท             
   ของมูลฝอยนั้น 

  ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดเหมาะสม 
   สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม 
   ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย          
   น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุง 

  ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงใน
   ภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังส าหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้น
   ออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือมิให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอันเกิดจากมูลฝอย         
   ตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 

  ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุ
   มูลฝอยได้ให้คัดแยกไว้ต่างหากตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูก 
   สุขลักษณะ 

  ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยก
   ประเภทไว้แล้วทิ้งตามวัน เวลา สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ประกาศ
   ก าหนด 

  ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 

นายเลอศักดิ์ ฯ   กระผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามว่า การรับฟัง 
สมาชิก ม.1 ความคิดเห็นจากประชาชน จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม 161 คน มีผลต่อการออก

ข้อบัญญัติฯ หรือไม่ เพราะประชาชนส่วนมากยังไม่รู้ 
 
 
 

/ดิฉัน... 
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นางสาวพรเพ็ญฯ  ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.สายทอง 
หน.ส านักปลัด  ขอตอบในที่ประชุมว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท าได้ช่องทางตามท่ีนิติกร 
   ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการท าประชาพิจารณ์ไม่ได้น ามา
   บังคับใช้ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 

           
นายสหเดช ฯ   ตามท่ี ท่านนิติกร ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอให้ความเห็นชอบ                         
ประธานสภา ฯ เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่            

ถ้าไม่มี ผม ขอให้ปลัด อบต.สายทอง ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจาณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     กล่าวในที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 

วรรคแรก ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ ในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอก็ได้              
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน                  
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ ต าแหน่ง นายก อบต.สายทอง ขอเสนอในที่ 
นายก อบต. ฯ ประชุมว่า ขออนุญาต สภาอบต.สายทอง พิจารณาสามวาระรวดเดียว    
  
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า ตามท่ีนายก อบต.สายทอง ได้ขออนุญาตพิจารณาสามวาระ 
ประธานสภา ฯ รวดเดียว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

ขออนุมัติพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

          /กล่าวในที.่.. 
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นายสหเดช ฯ   กล่าวในที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมสภา อบต.สายทอง อนุมัติให้พิจารณา              
ประธานสภา ฯ สามวาระรวดเดียวแล้ว และตามที่นายวศินฯ แถลงร่างข้อบัญญัติเรื่อง การคัดแยก           

มูลฝอย พ.ศ.2562 จ านวน 9 ข้อ มีสมาชิกสภาอบต.สายทอง ท่านใดเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยข้อใด ซักถามได้ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาอบต.สายทอง ท่านใดไม่เห็นด้วย สรุปว่าที่
ประชุมเห็นด้วยตามร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป ผม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการในการ
ร่างข้อบัญญัติเรื่อง การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 หรือไม่ (ในวาระที่  1 ขั้นรับ
หลักการ) 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการในการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย             

พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   กล่าวในที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ในวาระท่ี 2  
ประธานสภา ฯ ขั้นแปรญั ตติ  ที่ ประชุมสภา อบต.สายทอง เป็นกรรมการแปรญั ตติ เต็มสภา                 

สมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง              

เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   ขอให้พิจารณาวาระท่ี 3 ที่ประชุมจะเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การคัด 
ประธานสภา ฯ แยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ซึ่งจะได้ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต.สายทองหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
 
 

/3.2 ขออนุมัติ... 
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นายสหเดช ฯ 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        
ประธานสภา ฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562    
นายก อบต. ฯ  กองช่าง 
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๑๓๘,000 บาท  
   เบิกจ่ายไปแล้ว 1๓๕,ooo บาท เหลือเงิน 3,o00 บาท  
   ขอโอน (ลด) มาตั้งรายการใหม่  
                     ส านักปลัด 
                  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
   ราคา 700 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,400 บาท 
   คุณสมบัติ 
   - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ ตามมาตรฐาน  
   ISO/IEC 7816 ได ้
   - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
   - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB ได ้
   - สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ Smart Card  
   ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
   ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง  
   เครื่องละ 4,300 บาท (คุณสมบัติตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้) 
   ขอโอนมาตั้งรายการใหม่ในหมวด  
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ประเภทค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง  
   เครื่องละ 4,300 บาท (คุณสมบัติตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้) 
 
 
 

/ตามท่ี... 
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นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์  ต าแหน่ง นายก อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา ฯ การขออนุมัติโนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม   
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ  3.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม อบต.สายทอง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ประธานสภา ฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ด้วยอบต.สายทอง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ว่าได้รับความเดือดร้อน   
นายก อบต. ฯ จากปัญหาถนนที่ใช้เดินทางสัญจรไป – มา เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัว

ให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริหารฯ           
ได้พิจารณาแล้ว อบต.สายทอง มีเงินสะสมเพียงพอที่จะด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ 
ตามที่หมู่บ้านเสนอโครงการมานั้น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 และได้ตรวจสอบแล้วโครงการ
ทั้งหมดบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 – 2564 
ดังต่อไปนี้ คือ 

 
   1. โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอย 2) พร้อมวางท่อลอด 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจร           
ไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณ77,000.- บาท  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 27 หน้า 63 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณนานางเป้า) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจร          
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณ 481,000.- บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 1 
 

/3.โครงการก่อสร้าง... 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3 (ต่อบ้านนายเยื้อน             

นางจัดดอกไม้พุ่ม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ 426,000.- บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 5 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (PARA AC) 
หมู่ที่  3 (รางยายทอง)  ผิ วจราจรหนา 0 .05 เมตร ขนาดกว้าง 3 .00 เมตร                      
ยาว 115 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณ 181,000.- บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง เพ่ิมเติมฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 1 
 

  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกะเชนทร์) ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 1,435 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,305 ตารางเมตร             
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 2,270,000.- บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง เพ่ิมเติมฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 1 
 

6. โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยก - ปากซอย 17)  ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง             
3 .00 เมตร ยาว 182 เมตร พ้ืนที่ ผิ วจราจรไม่น้ อยกว่า 546 ตารางเมตร                     
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 211,000.- บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง เพ่ิมเติมฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 5 
 
  7. โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

 (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว - ปากซอย 18) ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร               
 ขนาดกว้ าง 3 .00  เมตร ยาว 273 เมตร พ้ืนที่ ผิ วจราจรไม่น้ อยกว่ า  819              
 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 316,000.- บาท 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง เพ่ิมเติมฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 4 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,962,000.- บาท 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
/กระผม... 
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นายเลอศักดิ์ ฯ   กระผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามว่า                      
สมาชิก ม.1 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารฯ ได้แถลงงบประมาณมานั้น ถูกต้องตาม

ระเบียบฯ หรือไม่ เพ่ือที่สภาฯ อนุมัติได้ ถ้าท าผิดระเบียบฯ สภาอบต.สายทอง              
อนุมัติแล้วจะเดือดร้อน โดนเรียกเงินคืน จาก สตง.  

 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี่ยวข้องกับผู้บริหารฯ ขอให้ชี้แจงรายละเอียด         
ประธานสภา ฯ ต่อที่ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ในการนี้กระผมขอให้ นางสาววราภรณ์ ชัยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการคลังฯ   
นายก อบต. ฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นางสาววราภรณ์ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.สายทอง ดิฉัน นางสาววราภรณ์ ชัยกุล  
นักวิชาการคลังฯ ต าแหน่ง นักวิชาการคลังฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  ขอชี้แจง ว่า                 

การจ่ายขาดเงินสะสมต้องมีการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย          
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                อาจจ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
  
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเกี่ยวกับการบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
   (2) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 

และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  นั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย              
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ               
ทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

5. เงินสะสม เป็นเงิน 12,866,324.13 บาท 
6. ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน) เป็นเงิน 2,914,000.00 บาท 
7. ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน) 

เป็นเงิน 2,451,048.00 บาท 
8. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10 % เป็นเงิน 750,127.61 บาท 
9. คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 6,751,148.52 บาท 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

/กล่าวในที่ประชุม.... 
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นายสหเดช ฯ   กล่าวในที่ประชุมว่า ตามท่ีนางสาววราภรณ์ฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯการจ่ายขาด 
ประธานสภา ฯ เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ให้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ ท่านใด

จะซักถามเพ่ิมเติม  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายสหเดช ฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานสภา ฯ  
 
นายเลอศักดิ์ ฯ   กระผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขอเรียนสอบถามว่า  
สมาชิก ม.1   1. โดมคลุมหลังคา หมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วหรือไม่ 
  และจะด าเนินการเมื่อใด 
   2. การขุดลอกคลอง ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสม               

มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบอ่ืนๆ เช่น จ้างรถแบล็คโฮ เป็นชั่วโมงได้หรือไม่ 
 
นายสหเดช ฯ   กระผม นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภาฯ ขอเรียนสอบถามว่า 
ประธานสภา ฯ   3. บ้านนายวันชัย บัวเล็ก ไม่มีเสียงตามสาย และไม่มีน้ าประปาใช้ 
                                
นายอ านวยฯ   กระผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเรียนสอบถามว่า 
สมาชิก ม.4    4. เส้นทางบ้านนายโก๊ะ ช่วงเลี้ยวรถ ขอให้ขยายถนน 
 
นายส าราญ ฯ   กระผม นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอเรียนสอบถามว่า 
สมาชิก ม.8   5. ไฟสาธารณะดับทั้งหมู่บ้าน   
 
นายสมควรฯ   กระผม นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ขอเรียนสอบถามว่า  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5   6. กระเบื้องหลังคาโรงสีข้าวที่เป็นแผ่นใสๆ แตก ขอให้ซ่อมด้วย  

10. ไฟดับ (ไฟทาง) เกี่ยวกับสวิตท์ เพราะไฟภายในบ้านไม่ดับ 
/กระผม.... 
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นายประทีปฯ   กระผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอเรียนสอบถามว่า 
ก านันฯ   8. การเลือกตั้งครั้งหน้าเหลือสมาชิกฯ หมู่ละ 1 คน 
   9. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเห็นสมควรให้จบ ไม่ใช่มาพูดในที่ประชุม

  10. เอกสารผิด เห็นสมควรก าชับลูกน้องด้วย 
   11. ขอให้ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจุดไฟเผาหญ้าด้วยว่าห้ามจุด 
   12. งานหลวงพ่อผอมวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562 
 
นายสหเดชฯ  ตามท่ีสมาชิกฯ และผู้น า สอบถามมานั้นเกี่ยวข้องกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 
นายก อบต. ฯ   1. โดมคลุมหลังคาหมู่ที่ 1 ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.2563    
           

   2. การคิดงบประมาณ จะคิดตามหลักวิชาช่าง ในงานแต่ละอย่างมีแบบวิธีคิด
ค่าใช้จ่าย 

   3. ไฟสาธารณะดับทั้งหมู่บ้าน ผม คิดว่าเกี่ยวกับดับแจ้งไฟฟ้าอ าเภอป่าโมก 
   4. กระเบื้องโรงสีข้าวแตกจะด าเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยครับ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาฯ  ผม ขอปิดการประชุมและขอนัดประชุมครั้งหน้าในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562          

เวลา 13.30 น. 
 
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)   ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 

        (ลงชื่อ)      สหเดช แก้วมะณี        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 
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    (ลงชื่อ)    มานะศิลป์ คงเจริญ  ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
 

    (ลงชื่อ)    ส าราญ สังข์ทอง  ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)          ทวี กันภัย     ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 


